



ที่ ศธ ๐๗๐๘๘/ว ๘๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล  
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสตูล ที่ ๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๘ โดยดำเนินการจัดสอบด้วยรูปแบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ (Paper Pencil) สำหรับนักศึกษาในทัณฑสถาน เรือนจำ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สถานคุ้มครองและฝึกอาชีพ สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถาบันธัญญารักษ์ และสถานศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบด้วยรูปแบบดิจิทัล (Digital Testing) ได้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบ N-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสตูล ขอเชิญตัวแทนศูนย์สอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิบูลทอง สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสตูล

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๔๔๔

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๔๑๓

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล

ที่ ๐๓ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้น ทุกระดับชั้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้น ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล จึงแต่งตั้งจึงแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบไปประจำสนามสอบ ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อสนามสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	โรงเรียนสตูลวิทยา	นางสาววิภาณันท์ พุทธิอนุกุล
๒	โรงเรียนกำแพงวิทยา	นายมรกต กันหนองฝือ
๓	โรงเรียนท่าแพตุงวิทย	นายอาดำ ลิงลาห์
๔	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	นางธิราวดี อินทานุกุล
๕	โรงเรียนปาล์มพัฒนาวิทย	นางสาวจตุพร ทหารไทย
๖	โรงเรียนทุ่งหว้าววิทย	นายอับดุลวาฮาบ รอเหมมัน
๗	โรงเรียนควนโดนวิทยา	นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น
๘	เรือนจำสตูล	นางยุระาะ สันญา

โดยให้ตัวแทนศูนย์สอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับ ติดตามและควบคุมให้การจัดสอบใน ระดับสนามสอบมีความเรียบร้อยเป็นตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. รับ-ส่งเอกสารการจัดสอบระหว่างศูนย์ประสานงานการจัดสอบกับสนามสอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด
๒. กำกับและดูแลการจัดสอบในสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการจัดสอบของ สทศ. เพื่อให้การจัดสอบในสนามสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ

๓. รายงานผลการปฏิบัติของสนามสอบให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบทราบ  
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ หากมีปัญหาใดให้แจ้ง  
ประธานศูนย์สอบทราบโดยด่วนเพื่อแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรือนรัฐประจำจังหวัดสตูล